



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

นักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง
อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มีสิ้นสุด”
(1 คร 13:7-8ก)

2009

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2366

สมโภชพระจิตเจ้า ปี B

พระวาจา (ยน 20:19-23)

คำวันนั้นซึ่งเป็นวันคืนสัปดาห์ ประตู่ห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่ เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ครัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ครัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์ และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี พระองค์ครัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็กส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”

ครัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ครัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”

สร้างอุทิศแด่ เทเรซา เลลียว แซโหว

หัวข้อ	พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ	ประทับอยู่ในพระศาสนจักร
	โดยทางพระจิตเจ้า	
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าประทับอยู่ต่อไปในพระศาสนจักรโดยทางพระจิตเจ้า	
ท่าที	การค้นพบและยอมรับพระพรของพระจิตเจ้าในตนเอง และแสดงไมตรีจิตต่อทุกคน	
การดำเนินชีวิต	เราจะใช้พระพรของพระจิตเจ้าในการอุทิศตนรับใช้พี่น้อง ด้วยความรัก ความสุภาพถ่อมตน และการให้อภัยเสมอ	

บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 2:1-11

พระจิตเจ้าเสด็จมาในรูปปรากฏของเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระองค์ประทานให้พูด จึงทำให้ชนทุกชาติทุกภาษารับรู้และยอมรับพระเยซูคริสตเจ้า

บทอ่านที่สอง : - 1 คร 12:3-7, 12-13

พระพรพิเศษของพระจิตเจ้ามีไว้เพื่อเสริมสร้างหมู่คณะให้รักกัน และเป็นหนึ่งเดียวกัน มิใช่เพื่อนำความแตกแยก เราทุกคนได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน เราจึงต้องใช้พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

พระวรสาร : - ยน 20:19-23

พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือบรรดาศิษย์ และทรงสั่งให้เขาได้รับพระจิตเจ้า “ลม” และ “พระจิตเจ้า” เป็นคำเดียวกันในภาษาฮีบรู กรีกและละติน ซึ่งหมายถึง “ชีวิต” พระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่เราทุกคนโดยทางพระจิตเจ้า

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เรขูของถวาย
07.00 น.	พ่อสุพจน์	คามิลเลียน	คุณสุภาภรณ์ - คุณอนัญญา	คุณสุพจน์	คุณตรีณี
09.00 น.	พ่อจ้าวัด	ยาวชน	ยาวชน - ยาวชน	ยาวชน	ยาวชน
19.00 น.	พ่อพนดล	นาซาเร็ธ	คุณพรกิต - คุณอุมาพร	คุณสุภาพร	คุณเบญจนะ

- - จากพระวาจาชีวิต - -



หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึง และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว บรรดาอัครสาวกกลับมาหลบซ่อนในห้องชั้นบนที่เคยใช้เลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พวกเขากลัวว่าพวกสายลับของสภาสูงของชาวยิวจะมาจับกุม และจะถึงเวรของพวกตนที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตให้ตายตามพระอาจารย์ไป

ทันใดนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาหาเขาและทักทายว่า "สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด" คำทักทายนี้หมายถึง "ขอพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลายเถิด"

หลังจากทักทายกันแล้ว พระองค์ทรงเข้าสู่ประตูสำคัญทันที นั่นคือ พระองค์ทรงสั่งว่า "พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็กส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น" คำสั่งนี้แฝงนัยสำคัญ 3 ประการ คือ

1. **พระเยซูเจ้าทรงต้องการพระศาสนจักร** เนื่องจากพระองค์กำลังจะกลับไปหาพระบิดา พระองค์จึงทรงต้องการให้พระศาสนจักรเป็นดังปาก มือ และเท้าของพระองค์ เพื่อนำข่าวดีไปสู่มนุษยทุกคน โดยไม่เลือกชาติ ศาสนา เพศ วัย หรือฐานะ

2. **พระศาสนจักรต้องการพระเยซูเจ้า** เพื่อให้พระองค์เป็นผู้ส่ง ผู้มอบข่าวดี ผู้สนับสนุน ผู้ส่องสว่างจิตใจ รวมถึงเป็นผู้ประทานผลกำลัง และความกล้าหาญในการปฏิบัติภารกิจของพระศาสนจักร หากปราศจากผู้ส่งตั้งเช่นพระองค์ พระศาสนจักรย่อมไม่มีข่าวดี และไม่มีอำนาจใดๆ เลยที่จะอภัยบาปแก่มวลมนุษย์

3. **พระศาสนจักรต้องนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูเจ้า** พระเยซูเจ้าถูกส่งมาประกาศข่าวดีของพระบิดา พระองค์ทรงตอบสนองการส่งนั้นด้วยความรัก และความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดา เพราะฉะนั้น พระศาสนจักรจะประกาศข่าวดีได้ก็ต่อเมื่อ "รักและนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ" เช่นกัน

นอกจากทรงส่งบรรดาอัครสาวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "พระกายของพระคริสตเจ้า" ไปประกาศข่าวดีแล้ว พระองค์ยังทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า "จงรับพระจิตเจ้าเถิด"

เมื่อพูดถึง "เป่าลม" ยอห์นกำลังคิดถึงการสร้างมนุษย์ในพันธสัญญาเดิม ที่บันทึกไว้ว่า "พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต" (ปฐม 2:7) และเรื่องกระตุกแห่งในหุบเขามรณะที่พระเจ้าตรัสกับลมว่า "ลมหายใจเอ๋ย จงมาจากลมทั้ง

สี่ มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิต" (อสค 37:9) จะเห็นว่า "ลม" ให้ "ชีวิต"

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือบรรดาศิษย์พร้อมกับตรัสว่า "จงรับพระจิตเจ้าเถิด" จึงแปลเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจาก "พระจิตเจ้าคือลม" ซึ่งเท่ากับว่า "พระจิตเจ้าคือชีวิต" และนั่นคือ พระองค์ประทานชีวิตใหม่แก่บรรดาอัครสาวก แก่พระศาสนจักร และแก่เราทุกคน โดยทางพระจิตเจ้า พุดง่าย ๆ คือ พระจิตเจ้าทรงทำให้พระศาสนจักรและเราทุกคนมีชีวิต

เมื่อได้รับชีวิตใหม่แล้ว บรรดาอัครสาวกเลิกกลัว เลิกหลบซ่อน ทุกคนต่างแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า ภารกิจแรกของพระเยซูเจ้าหลังกลับคืนพระชนมชีพจากความตายคือ การส่งพระศาสนจักรออกไปประกาศข่าวดี และข่าวดีแรกที่พระศาสนจักรต้องประกาศคือ "การอภัยบาป"

เมื่อเริ่มภารกิจเปิดเผย พระเยซูเจ้าทรงประกาศเทศนาว่า "จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์คืออยู่ใกล้แล้ว" (มธ 4:17) เพราะฉะนั้น พระศาสนจักรต้องประกาศการอภัยบาปแก่ผู้ที่เป็นทุกข์กลับใจ ส่วนผู้ที่ยังไม่เป็นทุกข์กลับใจ พระศาสนจักรต้องตักเตือน สั่งสอน และช่วยเหลือทุกวิถีทางให้เป็นทุกข์กลับใจ เพื่อจะได้รับการอภัยบาปด้วย

* * * * *

- - ข้อตั้งใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระจิตเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะกลับใจและช่วยผู้อื่นให้กลับใจ เพื่อจะได้รับการอภัยบาป

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล

มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส

ฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม และ ฉลองครบ 25 ปีการปฏิญาณตน

ของ ภคินี เทเรซา ทัศนีย์ เชิญวัฒนชัย

ที่ริมಿಸขาบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ขอนันบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2009 เวลา 17.00 น.

ณ บ้านมารดาพระศาสนจักร (บ้านซิสเตอร์คามิลเลียน) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี



ประสบการณ์เล่าขานอัคร



ใจร้าย ???

นิวัชร

บ่ายวันหนึ่งในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ขณะที่ฉันกำลังยืนคุยกับเขาวชนกลุ่มใหญ่อ่างสนุกสนาน พลันสายตาของฉันก็เห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งจักษยานเข้ามาในวัด ทั้งสองคนน่าจะมียุประมาณยี่สิบกว่าๆ ภรรยาผู้มเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่ง อายุประมาณ 2 ขวบ เจ้าใจว่าเป็นลูกสาวของทั้งสอง ฉันจึงเข้าไปถามว่า “มหาหาใครคะ”

“มหาหาคุณพ่อ” ผู้ชายซึ่งเป็นคนซึ่งจักษยานตอบแบบหัวงา

“คุณพ่อไม่อยู่ค่ะ...” ฉันพยายามพูดดีกับเขา “ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล”

“แล้วเมื่อไหร่จะกลับล่ะ”

“ก็คงอีกพักใหญ่... คุณพ่อเพิ่งจะออกไปเมื่อไม่กี่วัน”

เขาวชนที่ยืนอยู่ที่นั่นคงจะรู้ว่า สามีภรรยาคู่นี้ต้องการอะไร พวกเขาจึงพากันเงิบและฟังการสนทนาของฉัน ฉันหันกลับมาคุยกับตัวเองๆ ต่อไป ปล่อยให้เขาทั้งสองพูดคุยกันตามลำพัง คงจะปรึกษากันว่าจะกลับดี หรือจะพูดอะไรดี ฉันสังเกตว่าผู้เป็นแม่ที่กำลังอุ้มลูกอยู่นั้น ในมือข้างหนึ่งมีขวดนมอยู่ด้วย มีแงเหลื่ออยู่ครึ่งขวด เมื่อเห็นเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้น ฉันจึงถามว่า “แล้วคุณมหาหาคุณพ่อเรื่องอะไรคะ”

ผู้เป็นสามีไม่กล้าพูด ได้แต่ฮ่าๆ ดังๆ ภรรยาจึงพูดขึ้นมาว่า “เรามาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อ ขอเงินซื้อนมให้ลูกสักหน่อย...”

พลได้ยินดังนั้น ฉันรู้สึกสงสารเด็กขึ้นมาจับใจ เด็กที่ไม่ได้กินนมอย่างเหียงพอจะเติบโตเป็นเด็กที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ตอนเด็กๆ ฉันต้องอดมื้อกินมื้อ นมแม่ก็ได้กินแค่เดือนเดียว เพราะแม่ต้องไปทำงาน ฉันจึงไม่ค่อยแข็งแรง เป็นโรคที่คอหอบ ภูมิแพ้ และอะไรต่อมิอะไรอีกสารพัด ฉันจึงหันไปบอกน้องๆ ให้ช่วยกันคนละเล็กละน้อย เชื้อซื้อนมให้เด็ก พวกเขา ก็แสดงน้ำใจอันประเสริฐให้ฉันเห็นช่วยกันคนละหิ้วคนละห่อเลย รวมแล้วได้สามร้อยกว่าบาท คงจะพอประทังชีวิตไปได้หลายวัน

“พวกเขาช่วยได้นะคะนี่แหละ” ฉันมอบเงินให้กับแม่ของเด็กน้อยน่ารักคนนั้น

เมื่อรับเงินจากฉันแล้ว ทั้งสองกล่าวขอบคุณและซึ่งจักษยานจากไป ฉันยังจำใบหน้าของเด็กน้อยคนนั้นได้ เขาดูเบิกบานขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และมองมาที่ฉันอย่างไม่ละสายตา จนจักษยานของเขาหันไป

เขาวชนแยกย้ายกันกลับบ้านทีละคนสองคนจนไม่มีใครเหลือ ฉันทิ้งตัวมานั่งพักในห้องทำงาน รู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน เพราะตั้งแต่เข้าฉันได้ออกแรงเต็มที่ เก็บของเข้าที่ และทำความสะอาดบริเวณวัด ฉันทคิดว่าจะนั่งพักสักครู่ แล้วก็กลับบ้าน ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาวชนดีๆ หลายคนที่เป็นกำลังของวัด พักเอาเบาสู และทำงานได้ทุกรูปแบบ ไร่วันนี้แม้กระทั่งการจุดดินและธูป

ฉันคิดว่ายามคู่กายและเดินออกมาอยู่ที่จอดรถ ตั้งใจว่าจะไปซื้อราคาหน้าหมึกกรอบสักถุง แล้วก็กลับไปกินที่บ้านให้สบายใจ มีคนบอกให้ฉันกินอาหารเย็นก่อนหกโมงเย็น จะได้ไม้อ้วนเหมือนหมูแบบที่กำลังเป็นอยู่

ทันใดนั้น ฉันเห็นจักรยานคันเดิมอยู่ต่อหน้าฉัน สำมิภรรยาและเด็กน้อยคนเดิมอยู่บนจักรยานคันนั้น ฉันจึงคิดในใจว่า มาอีกแล้วหรือนี่ เมื่อไหร่จะให้ไปสามร้อยกว่าบาท จะมาขออีกก็คงต้องคุยกับสาวหน้อย ฉันทจึงโผล่ออกไปว่า "มาทำอะไรอีกล่ะ"

คราวนี้ ลืมเสียงของฉันดูจะกระด้างกว่าเมื่อตอนบ่นมากมายนัก ผู้เป็นสามีพูดกับฉันว่า "พอดี... ไปเข้าบ้าน ต้องจ่ายค่ามัดจำสามร้อยบาท"

"ก็ดีแล้วนี่..." ฉันพูดเสียงดังแบบประชดประชัน "แล้วกลับมาทำอะไร"

"มาขอเงินซื้อนมให้ลูก" ภรรยาเป็นฝ่ายพูดบ้าง น้ำเสียงอดดิ้นหน้าสงสาร แต่ความสงสารในใจของฉันหมดไปแล้ว เหลือแต่ความโกรธและความโมโห ก็เขาใช้เงินผิดจุดประสงค์นี่นา... ฉันทให้เงินไปซื้อนมให้ลูก ไม่ได้ให้ไปเข้าบ้าน... ฉันทไม่ทวงเงินคืนก็บุญแล้ว

"คุณกลับไปเลย" ฉันทเกือบจะตะคอกใส่ "ไม่มีเงินให้แล้ว"

เด็กน้อยคนนั้นมองหน้าฉัน ดูเหมือนจะถามว่า นี่เป็นคนเดียวกันกับที่ให้เงินเขาตอนบ่นหรือไม่ ถ้าใช่... ทำไมการมดเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ แต่เด็กน้อยคงไม่ได้คิดเช่นนั้น คนที่คิดน่าจะเป็นสามีภรรยาคุณนี่มากกว่า

"ไม่เป็นไร... ขอคุณค่ะ" ผู้เป็นภรรยากล่าวปิดท้ายก่อนชวนสามีกลับบ้าน

ทั้งสองซึ่งจักรยานกลับไปนานแล้ว แต่ฉันยังยืนอยู่ที่เดิม รู้สึกสับสนในตัวเอง ฉันททำผิดหรือเปล่า? ฉันทใจร้ายหรือเปล่าที่ไม่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน? เขาเดือดร้อนจริงๆ หรือเปล่า? เขาไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีข้าวกิน และไม่มียนมเลี้ยงลูกหรือเปล่า? มันเป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ในสมองของฉัน

ฉันข้มเอวเดินไปกลับบ้าน แต่ในใจยังคงคิดถึงครอบครัวนั้น เขาจะอยู่ในอาการใดไหนหนอ กำลังเศร้า... หรือกำลังด่าฉัน... หรือกำลังตั้งใจที่หลอกเงินฉันได้

ก่อนนอนคืนนั้น ฉันได้คุกเข่าทูลต่อพระเจ้า วอนขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรแก่ครอบครัวที่ตกกระท่าสาหัส ครอบครัวที่แตกแยก ครอบครัวที่ไม่มีจะกิน และครอบครัวที่มีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาท่วมหัว เพื่อให้ทุกคนสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นอย่างดี ใ้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสุข ความหวัง และผลกำไรในการต่อสู้กับอุปสรรคมากมายในชีวิต และขอพระองค์ประทับอยู่กับเขาทุกวันตลอดไป... ฉันทแน่ใจว่าฉันไม่ได้ใจร้าย และไม่มันวันทีฉันจะเป็นคนใจร้ายอย่างแน่นอน

ปีชวด	เลขปีชวด
--------------	-----------------

☉ **จองที่นั่งไปร่วมงานอภิเษกสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี**

พี่น้องสัตบุรุษท่านใดที่จะไปร่วมพิธีอภิเษก พระสังฆราช จิลวีโอ ลีวีหงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ในวันที่เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ณ โรงเรียนคาราสุมุท ศรีราชา จ.ชลบุรี สามารถจองที่นั่งได้ที่ห้องธุรการของวัด บัตรราคา 200 บาท

☉ **ประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์**

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.30 น. (หลังมิสซาสาย) ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ชั้น ป.4 และ ป.6 ที่เตรียมตัวจะรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมตัวลูกหลานของท่านให้พร้อมก่อนที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์

☉ **วันศุกร์ต้นเดือน - ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ**

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2009 เป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. และขอเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 16.00 น. (สี่โมงเย็น)

☉ **เริ่มกิจกรรมวันเสาร์**

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2009 เริ่มกิจกรรมวันเสาร์ของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 ถึง ม.3 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 11.30 น. ทางวัดใคร่ขอความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานของท่านร่วมกิจกรรมที่วัดได้ตามปกติ

☉ **ขอขอบคุณ**

ผู้ช่วยค่ายอาสาพัฒนา "สานสายใย ด้วยใจรัก" ได้จากผู้ทำบุญมิสซาเช้า 11,250 บาท, มิสซาสาย 6,058 บาท, มิสซาเย็น 5,322 บาท, - บ้านฉนวนราษฎร์ ให้ไข่ไก่ 6 แผง - คุณพ่อณฑล ขอบแซฟ ให้หมู 1 ตัว - คุณวิสิษฎ์ กิจสวัสดิ์ ให้นมมา,ขนม,ขนมปัง,ทอฟฟี่, - คุณพิทักษ์ ชิดเครือ ให้ขนมปัง - คุณวรินทร์ จันทให้แองเปรอะ,มะม่วง - คุณกัลยา สุนทรอภิวัฒน์ ให้สปาอนเซอร์,น้ำหวาน - คุณเชียว จีรวัดนาพันธ์ ให้ยัมรด 6 ล้อ - คุณกิตติมา สันสนยุท ทำบุญ 1,000 บาท,แก๊สสูงคัมและเดมรด - คุณพรทิพย์ ทุมพล ให้ต้นไม้ - คุณปิยะ สันสนยุท ให้ต้นไม้ - คุณทวีพร วรวัฒน์จริง ให้ต้นไม้ - คุณจันทร์ฉาย จีรวัดนาพันธ์ ให้ต้นไม้ - คุณวิมลวรรณ คิดหาโชค ให้ต้นไม้ - คุณสมปอง สันสนยุท ทำบุญ 2,000 บาท - คุณรัชณี ตั้งสังธรรม ทำบุญ 1,000 บาท - คุณเสกสิทธิ์ ศรีสุกร ทำบุญ 500 บาท - ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ให้ไม้ไผ่อย่างบาง 30 ไม้ - ผู้ไม่ประสงค์ออกนามรวมทั้งสิ้น ทำบุญ 3,500 บาท ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ไล้ลอบสนองในน้ำใจดีของท่าน



ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มิถุนายน 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 31 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	สมโภชพระจิตเจ้า สุขสำราญ คุณนารี แซ่โหว สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ โยเซฟ สัมฤทธิ์ - อูเซีย เอ็งว้วย มหัทธพงศ์	คุณนารี วัด คุณชะโลม - คุณประเสริฐ
จันทร์ที่ 1 19.00 น.	ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี อุทิศแด่ อามาโต อนันต์ แข็งกิจ อุทิศแด่ โยเซฟ ตี - มาริอา อันฮวย เต้าลิ้ม	คุณชูศรี คุณพยัพ - คุณสุคศรี
อังคารที่ 2 19.00 น.	น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี สุขสำราญ นายพิชญ์ดิษณ์ ทองบุญย์ (วันเกิด)	คุณสุรีย์
พุธที่ 3 19.00 น.	ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี อุทิศแด่ สม แจ้บุตร - ยอห์น เจริญ กิจประยูร	ลูก
พฤหัสบดีที่ 4 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ พระสงฆ์และนักบวช	คณะเซอร์รี่
ศุกร์ที่ 5 19.00 น.	ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี สุขสำราญ ผู้สูงอายุ สุขสำราญ คุณสละ แสงเทียน (วันเกิด) อุทิศแด่ โยเซฟ เกษม-เทเรซา ยูพา ศิริโชติ, ปู่ย่าตายาย	กลุ่มผู้สูงอายุ คุณสมลักษณ์ คุณพิทยา
เสาร์ที่ 6 19.00 น.	น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช อุทิศแด่ โยเซฟ กิจ - ฟรังซิสกา ยูเกีย ทรัพย์เย็น	คุณสมปอง